

Số: 176/BC-UBND

Triệu Phong, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI; căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện báo cáo như sau:

I. Về lĩnh vực kinh tế:

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

1.1. Cử tri Triệu Thuận có ý kiến: Đoạn kè sông Thạch Hãn thuộc thôn 5 Đại Lộc B (cũ) được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng vào năm 2019, tuy nhiên đến năm 2020 do trận lũ lịch sử đã làm hư hỏng, sạt lở. Kiến nghị các ngành quan tâm khắc phục sửa chữa để đảm bảo cho người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ sông, hư hỏng đê kè, xói lở bờ biển đang diễn ra với mức độ tương đối lớn trên phạm vi toàn huyện. Từ năm 2020 đến nay, trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa các đoạn kè bị hư hỏng, sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện với kinh phí hơn 32 tỷ đồng.

Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng chưa được đầu tư, trước mắt để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, đề nghị UBND xã Triệu Thuận chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn như: gia cố tại các khu vực sạt lở bằng cọc tre, cừ tràm, bao tải đất...; cắm biển cảnh báo và lập hàng rào bảo vệ tại khu vực sạt lở nguy hiểm, thông báo cho người dân được biết, bố trí lực lượng trực canh trong mùa mưa, lũ. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công trình nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân nhất là về mùa mưa lũ.

1.2. Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị: Hiện nay, dự án kênh tiêu úng Mụ Cheo có hạng mục từ cầu Văn Phong đến vùng Cát, tuyến đường có đi qua đê bao của làng Linh Chiểu. Bờ đê này bao bọc, chống cát cho người dân làng Linh Chiểu khi có lụt, bão xảy ra. Kiến nghị các cấp khi khởi công xây dựng tuyến đường này phải bảo đảm nguyên hiện trạng, không chặt phá cây chống cát, không hạ thấp bờ đê để đảm bảo đời sống của người dân.

Hiện nay, dự án kênh tiêu úng Mụ Cheo có hạng mục từ cầu Văn Phong đến vùng Cát đang triển khai thi công. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án

ĐT XD, PT QĐ & CCN huyện thực hiện theo đúng hồ sơ đã được phê duyệt, đồng thời, tích cực phối hợp với UBND xã Triệu Sơn giải quyết các đề xuất chính đáng của người dân.

1.3. Cử tri xã Triệu Thành có ý kiến:

1.3.1. Giữa đội 6 thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành và thôn An Hưng, xã Triệu Tài có 1 con mương dân sinh, sau nhiều năm lũ lụt bị bồi lấp ngăn dòng thoát nước. Cử tri đã trình đơn lên xã nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vừa qua thôn An Hưng đã mua đất và san bằng hệ thống mương thoát làm ú đọng nước tại khu vực đội 6 gây ô nhiễm môi trường nơi đây. Cử tri đề nghị UBND huyện về khảo sát thực tế, hỗ trợ tạo lại con mương khơi thông dòng chảy.

UBND huyện đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng con mương dân sinh. Hai thôn đã thống nhất tạm thời giải quyết nạo vét, khơi thông dòng chảy để kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân 2022 - 2023, Hè - Thu 2023. Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí để kiên cố hóa kênh tiêu này.

1.3.2. Một số hộ ven sông đội 5, thôn Nại Cửu lo ngại về tình trạng khai thác cát ở bãi bồi tại xã Triệu Tài sẽ gây ảnh hưởng cho các hộ dân sống dọc hai bên bờ sông. Đề nghị UBND huyện về khảo sát và có phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Dự án “Nạo vét bồi lấp sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Đồng Tâm 1 và thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp” là dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có giấy phép môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài nguyên - Môi trường và chính quyền địa phương kiểm tra tại hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra đoàn đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện theo quy định về thời gian thi công, ô nhiễm tiếng ồn, phạm vi và giới hạn thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã Triệu Tài thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý hoặc đề xuất xử lý đơn vị thi công nếu không thực hiện đúng quy định trong quá trình nạo vét.

1.4. Cử tri xã Triệu Đại kiến nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ kinh phí sửa chữa Trạm bơm tuyến N1 đã xuống cấp, sạt lở, hư hỏng làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay tuyến kênh N1, nhà Trạm bơm HTX Quảng Điền và HTX Hiền Lương đã được Xí nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn đầu tư sửa chữa, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

1.5. Cử tri xã Triệu Độ kiến nghị các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ vốn khắc phục khẩn cấp Cống đâm Phan Xá sau bão số 4 và số 5 đã vỡ cống và gần 15m đê bao ngăn mặn làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 của 04 HTX trên địa bàn 02 xã Triệu Độ, Triệu Đại (hơn 220 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp).

Thực hiện Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/3/2023 của HĐND huyện Triệu Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa

công điều tiết eo đằm Phan Xá, xã Triệu Độ, UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa công điều tiết eo đằm Phan Xá, xã Triệu Độ. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Triệu Độ hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

1.6. Cử tri xã Triệu Thượng có ý kiến: Kiến nghị các cấp quan tâm đến phát triển mô hình trồng cây dược liệu mới và có khâu kết nối tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Để phát triển cây dược liệu vùng gò đồi, UBND huyện đã tổ chức 02 lượt tham quan, học hỏi mô hình sản xuất cây Quế ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho cán bộ và người dân 02 xã Triệu Ái và Triệu Thượng. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức cuộc họp để đăng ký diện tích trồng cây Quế năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Kết quả trong năm 2022, UBND xã Triệu Thượng đăng ký trồng 05 ha, UBND xã Triệu Ái đăng ký trồng 7 ha cây Quế. Tuy nhiên, sau nhiều phiên làm việc các hộ đăng ký ở xã Triệu Thượng không tham gia thực hiện, chỉ có xã Triệu Ái triển khai được 04 ha.

Về Chính sách hỗ trợ: Áp dụng theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 32/NQ-HĐND huyện Triệu Phong. Mức hỗ trợ không quá 50% chi phí giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ sinh học thảo mộc, chế phẩm sinh học và hệ thống tưới tiết kiệm.

Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã Triệu Thượng thông tin để nhân dân biết, vận động người dân đăng ký triển khai trồng cây dược liệu trên địa bàn theo Nghị quyết số 07-NQ-HU về phát triển kinh tế xã hội vùng gò đồi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

1.7. Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Đất rừng phòng hộ của tập thể và cá nhân từng hộ xen kẽ nhau nên cây đã lớn mà không khai thác được, đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết.

Rừng phòng hộ vùng cát, ven biển do UBND xã là đại diện chủ rừng. Để được phép khai thác thì khu rừng phòng hộ cử tri phản ánh trên phải được cho phép của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích qua rừng sản xuất hoặc mục đích khác. Định kỳ Sở Nông nghiệp & PTNT tiến hành rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh để đề nghị UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích qua rừng sản xuất hoặc mục đích khác. Đề nghị UBND xã Triệu An kiểm tra và xem xét trình lên Sở Nông nghiệp & PTNT đưa vào kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng.

2. Về cơ sở hạ tầng.

2.1. Cử tri Triệu Thuận có ý kiến: Tuyến đường Trần Hữu Dực thường xuyên bị ngập úng. Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm lắp đặt một số cống để thoát úng, nhằm đảm bảo cho người dân đi lại.

Đường tỉnh ĐT.578b đoạn từ cầu Đại Lộc đến đường huyện ĐH.46 có cao trình vượt lũ, tuy nhiên các công trình thoát nước trên tuyến chưa đảm bảo yêu cầu thoát nước, vào mùa lũ cao trình mực nước thượng và hạ lưu có lúc chênh nhau hơn 1,0m, mực nước ngập lụt của các hộ dân sinh sống khu vực đường Trần Hữu Dực (thượng lưu) bị nâng cao, thời gian ngập úng bị kéo dài. UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải quan tâm đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước ngang nhằm tăng cường khả năng thoát nước, đảm bảo cho nhân dân đi lại, sinh hoạt khi mùa mưa lũ đến.

2.2. Cử tri xã Triệu Ái kiến nghị:

2.2.1. *Tuyến đường Hùng Vương nối dài đang giải phóng mặt bằng và thi công hiện nay có nhiều hố sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục.*

Tuyến đường Hùng Vương nối dài được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, công trình do Ban QLDA ĐTXD tỉnh quản lý điều hành. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công, mặt bằng công trình tồn tại nhiều hố sâu gây nguy hiểm đối với sinh hoạt đi lại của nhân dân trong vùng. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, kiến nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công, xóa bỏ các hố sâu trên tuyến, đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh hoạt, đi lại.

2.2.2. *Đường vào Trường Mầm non (khu vực Hà xá) liên quan 08 ngôi mộ nằm ở ranh giới của 02 xã Triệu Giang, Triệu Ái hiện nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, cử tri đã kiến nghị nhiều lần.*

Đường GTNT thôn Hà Xá được UBND huyện Triệu Phong phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 07/7/2020, đã thi công hoàn thành trong năm 2020 với 592,62m nền mặt đường và 02 cống thoát nước (thuộc xã Triệu Ái), đoạn còn lại dài 70m (thuộc xã Triệu Giang) chưa thi công do vướng mắc đất đai giữa thôn Hà Xá và thôn Phú Mỹ Kiên. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Triệu Giang lập hồ sơ để thực hiện đoạn còn lại.

2.3. *Cử tri 02 xã Triệu Trung và Triệu Tài kiến nghị: Hiện nay đoạn đường liên xã Triệu Trung và Triệu Tài, khu vực thôn Đạo Trung đến thôn Tài Lương đã xuống cấp, đường đất hư hỏng nặng, về mùa mưa rất lầy lội, gây trở ngại trong việc đi lại của bà con, kiến nghị cấp trên quan tâm giải quyết.*

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát, thời gian tới sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, trong điều kiện nguồn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn rất mong sự chia sẻ của bà con và chính quyền địa phương.

2.4. *Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị: Đường ĐH42 xây dựng đã lâu nay xuống cấp trầm trọng, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng.*

Đường ĐH.42 đi qua địa bàn 03 xã Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An dài 15,2km, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường láng nhựa. Qua thời gian sử

dụng, tuyến đường đã xuống cấp, một số công trình thoát nước đã hư hỏng gây ách tắc, cản trở giao thông đi lại của nhân dân trong vùng.

Năm 2022, UBND huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐH.42 (từ Triệu An đi Triệu Lăng) tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 18/11/2022. Trong đó, phạm vi đầu tư nâng cấp nền mặt đường với chiều dài L=6.900m. Điểm đầu tại Km 15+395 đường ĐH.42 thuộc thôn 1 xã Triệu Lăng, điểm cuối tại Km8+495 đường ĐH.42 thuộc thôn 7 xã Triệu Vân, quy mô mặt đường bê tông nhựa rộng 3,5m, đoạn từ thôn 7 xã Triệu Vân đến xã Triệu An chưa được đầu tư.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu kế hoạch sửa chữa mặt đường ĐH.42 (đoạn xã Triệu Vân đến xã Triệu An), thay thế các công trình thoát nước bị hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo điều kiện giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội của người dân. UBND huyện tiếp tục đề xuất nguồn vốn để tiếp tục nâng cấp đoạn còn lại Triệu Vân – Triệu An trong thời gian tới.

2.5. Cử tri xã Triệu An kiến nghị:

2.5.1. Đường dây điện ở xóm Kho dây điện trần sát với nhà dân nên gây ra chết người, cử tri đề xuất nhiều lần mà Điện lực Thành Cổ không thay thế. Đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm, làm việc với Điện lực Thành Cổ để có phương án xử lý, đảm bảo tính mạng cho người dân.

Ngày 10/6/2022, Sở Công Thương có Công văn số 892/SCT-QLNL về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Công Thương đã báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Triệu Phong tổ chức làm việc với UBND xã Triệu An để kiểm tra thực tế lưới điện khu vực xã Triệu An, trong đó có đường dây hạ áp đi qua xóm Tuần (xóm Kho), thôn Hà Tây, xã Triệu An; đề xuất phương án nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo vận hành an toàn theo quy định.

Trên cơ sở đó, ngày 20/7/2022, Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT (nay là Ban QLDA ĐTXD tỉnh) đã có Tờ trình số 667/TTr-BQLDA trình UBND tỉnh về chủ trương cải tạo đường dây điện 22kV và bổ sung hợp đồng thi công xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong. Trong đó, kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương cải tạo đường dây điện 22kV cấp điện cho Cảng cá Cửa Việt để có cơ sở lập điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công; có đề xuất giải pháp cải tạo đường dây hạ áp đi qua xóm Tuần (xóm Kho), thôn Hà Tây. Công trình sẽ được triển khai thi công trong thời gian tới.

2.5.2. Hiện nay đất đai người dân đang sống, sản xuất dính vào quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nên làm ăn, phát triển kinh tế khó khăn, không có đất để ở, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035,

tầm nhìn đến năm 2050 tại Văn bản số 140/CN-TTg ngày 16/02/2022. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến, tham vấn cộng đồng về đề án điều chỉnh quy hoạch, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, chú ý quy định đất ở, đất tái định cư đáp ứng nhu cầu về đất ở cũng như công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam.

2.5.3. Đường bê tông dự án bồi thường Fomosa trên địa bàn xã thi công kém chất lượng, có đoạn đã xuống cấp, đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm kiểm tra, yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Đường bê tông giao thông xã Triệu An được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư theo Quyết định 3538/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 thuộc Tiểu dự án xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Triệu Phong. Trên địa bàn xã Triệu An gồm có 04 tuyến: Tuyến 4 đã hoàn thành; Tuyến T1, T3, đã hoàn thành phần nền mặt đường; phần cống thoát nước và lề đường chưa thi công; Tuyến T2 đã thi công hoàn thành 190m/453 phần nền mặt đường; phần cống thoát nước và lề đường chưa thi công (Đoạn còn lại chưa thi công dài 263m tuyến đi qua vùng hồ tôm, người dân chưa đồng tình cho thi công). Đối với tuyến T1 (mặt đường rộng 3,5m) vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, do vậy đã ảnh hưởng đến mặt đường bê tông xi măng (một số đoạn mặt đường bị rỗ). UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA làm việc với đơn vị thi công yêu cầu khắc phục: Cắt bỏ các đoạn bị rỗ mặt và đổ lại, hiện tại đơn vị thi công đã khắc phục xong.

3. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

3.1. Cử tri 02 xã Triệu Ái, Triệu Thành kiến nghị: Hiện nay con em ở địa phương lập gia đình, tách hộ và có nhu cầu cấp đất để làm nhà ở nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị cấp trên quan tâm hướng dẫn các quy trình, thủ tục giao đất cho con em sinh sống, lập nghiệp.

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND các xã tiến hành rà soát quy hoạch, đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ xin giao đất theo quy định của pháp luật.

3.2. Cử tri xã Triệu Thành có ý kiến: Một số bà con kinh doanh nhỏ lẻ tại bãi cát sạn cầu Rì Rì, có giấy phép kinh doanh, có đóng thuế môn bài nhưng không có sổ đỏ. Nay nhà nước tạm dừng thì tạm dừng trong bao lâu? Đề nghị cấp trên quan tâm, tạo điều kiện cho người dân.

Vị trí khu đất bà con kinh doanh bãi tập kết cát, sỏi nhỏ lẻ gần cầu Rì Rì thuộc đất 5% công ích do UBND xã Triệu Thành quản lý, sau đó các hộ dân tự ý mở bến bãi tập kết cát, sỏi để kinh doanh trái phép, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân gần khu vực này và gây bức xúc trong nhân dân.

Để tạo điều kiện cho việc kinh doanh cát, sỏi theo đề nghị của bà con, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Triệu Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tìm chọn vị trí, đề xuất phương án bố trí địa điểm kinh doanh cát,

sỏi phù hợp, đảm bảo theo đúng quy hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến trước khi thực hiện; trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ xem xét giải quyết đề nghị của con theo quy định của pháp luật.

3.3. Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị:

3.3.1. Việc cấp sổ đỏ sang sổ hồng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ chưa làm được, đề nghị chính quyền quan tâm giải quyết.

Công trình: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/6/2011. Theo quyết định phê duyệt, công trình do Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm chủ đầu tư; giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện và thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2014.

Quá trình thực hiện công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện), Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung nguồn lực, thời gian tối đa để hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ; tổ chức kê khai, đăng ký, xác nhận; thẩm tra, thẩm định trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo quy định, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Công trình được UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn nhiều lần (Văn bản số 3961/UBND-NN ngày 06/11/2014 đồng ý cho phép gia hạn thời hạn hoàn thành công trình đến hết năm 2015; Văn bản số 4861/UBND-TN ngày 14/12/2015 cho phép kéo dài thời gian thực hiện công trình đến hết năm 2016; Văn bản số 6098/UBND-TN ngày 28/12/2016 cho phép kéo dài thời gian thực hiện công trình đến hết năm 2017; Văn bản số 6609/UBND-TN ngày 29/12/2017 đồng ý kéo dài thời gian thực hiện công trình đến ngày 30/6/2018; Công văn số 2250/UBND-TN ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc gia hạn thời gian thẩm định và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án đo đạc bản đồ địa chính huyện Triệu Phong đến 30/6/2019).

Dự án đã kết thúc ngày 30/6/2019, các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình đủ điều kiện đã được UBND huyện ký cấp Giấy chứng nhận và chuyển đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình.

Thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ 14 về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện: trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 – 2025. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài

nguyên và Môi trường thực hiện lập dự toán đo đạc chỉnh lý thửa đất và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân còn tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì lập hồ sơ riêng lẻ nộp tại UBND xã hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để được giải quyết theo quy định.

3.3.2. Văn phòng đăng ký đất đai làm hồ sơ chậm nên ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Việc tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong phối hợp không đồng bộ, tiến độ xử lý quá chậm. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp công tác, đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, tránh gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân.

4. Về tài chính.

4.1. Cử tri xã Triệu Thượng có ý kiến: Tại khoản 1, điều 2 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh có quy định thu phí bảo vệ môi trường để hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. Trên địa bàn xã có mỏ khai thác khoáng sản, vừa qua xã chưa được nhận hỗ trợ từ nguồn phí này. Đề nghị cấp trên trích một phần kinh phí hỗ trợ cho địa phương để nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.

Trong năm 2022, căn cứ thông báo số 1875/TB-CCTKV của Chi cục thuế khu vực Triệu Hải về việc xác nhận số tiền thuế đã nộp vào NSNN của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Triệu Thượng, số tiền phí bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Triệu Thượng là 71.167.500 đồng. Theo đề nghị của UBND xã Triệu Thượng tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 27/12/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Triệu Thượng với số tiền 71.000.000 đồng để khắc phục một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

4.2. Cử tri xã Triệu Thành có ý kiến: Khu lễ hội Chợ Đình Bích La xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng của mưa lụt đến nay vẫn chưa được đầu tư sửa chữa. Kính đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa để làng tổ chức lễ hội Chợ Đình Bích La trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khu lễ hội Chợ Đình Bích La đã được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh, hiện đang làm hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng di tích cấp Quốc gia, do đó, kinh phí sử dụng để xây dựng, nâng cấp quần thể khu di tích rất lớn để đảm bảo theo quy mô được xếp loại. Trong điều kiện kinh phí ngân sách huyện còn khó khăn chưa thể hỗ trợ đầu tư được, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính

– Kế hoạch tham mưu kiến nghị đến cấp trên để được quan tâm hỗ trợ, sớm triển khai thực hiện.

4.3. *Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị: Sau khi sáp nhập 2 thôn (thôn 9 và thôn Sinh Thái) diện tích nhà văn hóa không đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng.*

UBND huyện đã có Quyết định số 772a/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc điều chỉnh danh mục thực hiện chương trình MTQG XD NTM, trong đó có điều chỉnh danh mục nhằm thực hiện đầu tư nhà văn hóa thôn 9 đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân, công trình này UBND xã Triệu Vân làm chủ đầu tư và dự kiến triển khai, hoàn thành trong năm 2023.

4.4. *Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Sau khi sáp nhập 2 thôn (An Lợi và Thanh Xuân) hiện nay không có hội trường nhà văn hóa cộng đồng nên khó khăn trong việc hội họp của nhân dân. Kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng.*

Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan và UBND xã Triệu An, tham mưu, đề xuất UBND huyện xem xét bổ sung công trình nhà văn hóa cộng đồng vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Triệu An.

II. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. *Cử tri xã Triệu Thành phản ánh: Nhiều con em từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương sau khi tránh dịch Covid 19 hiện nay vẫn chưa có việc làm đề nghị cấp trên quan tâm.*

Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương hỗ trợ tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện nói chung và những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nói riêng thông qua nhiều hoạt động như: Tổ chức phiên giao dịch việc làm cấp huyện và đã thu hút được hàng trăm đoàn viên thanh niên và người lao động tham gia. Qua đó đã tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn huyện tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt thông tin về tuyển dụng, tuyển sinh học nghề tham gia phỏng vấn và lựa chọn nghề học, việc làm phù hợp. Hằng năm, tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên để lắng nghe ý kiến của thanh niên và giải đáp những thắc mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời có các chính sách hỗ trợ thanh niên trong các mô hình lập nghiệp; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn việc làm, thông tin về thị trường lao động, xuất khẩu lao động, dạy nghề...

Đề nghị UBND xã Triệu Thành thống kê nhu cầu việc làm trên địa bàn xã, làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để phòng tổng hợp, giới thiệu việc làm cho người lao động.

2. *Cử tri xã Triệu Đại kiến nghị: Việc chi trả lương cho các đối tượng chính sách qua Bưu điện còn nhiều bất cập. Kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp sớm khắc phục để đảm bảo cho các đối tượng chính sách khi nhận tiền được thuận lợi.*

Công tác chi trả trợ cấp xã hội qua Bưu điện được thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ký kết Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện từ tháng 04 năm 2016 (Theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị). Hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với Cách mạng từ tháng 01 năm 2019 (Theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị). Nội dung hợp đồng quy định rõ về quy trình cung cấp dịch vụ, thời gian, địa điểm, phương thức, nhân viên chi trả cũng như trách nhiệm quyền lợi của mỗi bên.

Việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng, trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện cơ bản được thực hiện tốt, làm tách bạch giữa cơ quan quản lý nhà nước về đối tượng và cơ quan chi trả trợ cấp cho đối tượng; giảm áp lực công việc cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và công chức Văn hóa xã hội các xã, thị trấn.

UBND huyện tổ chức nhiều phiên họp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Bưu điện và các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng. Đối với các đối tượng ốm đau, già yếu không thể đến nhận tiền tại điểm giao dịch, đề nghị UBND các xã, thị trấn lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để yêu cầu Bưu điện chi trả tại nhà.

III. Về lĩnh vực nội chính

Cử tri xã Triệu An kiến nghị: Vấn đề sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản tại sông Hiếu sát với thôn An Xuân đã gây bức xúc cho người dân, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động khai thác thủy sản trái phép luôn được UBND huyện quan tâm, quyết liệt chỉ đạo. Công an huyện đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-CAH về “Phòng ngừa, đấu tranh hoạt động chế tạo, sản xuất xung điện; sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Triệu Phong năm 2023”. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các hình thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, khi phát hiện vi phạm kiên quyết xử lý. Tại xã Triệu An, hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Hiếu, sát với thôn An Xuân chủ yếu do người dân thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ thực hiện, phương thức hoạt động chủ yếu vào ban đêm, sử dụng xuống máy công suất lớn. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương liên

quan chủ động nắm bắt tình hình, triển khai lực lượng, phối hợp cùng Đồn Biên Phòng Triệu Vân tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm. Kết quả: Phát hiện, bắt giữ 01 trường hợp sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, phạt tiền 10.000.000 đồng.

Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trên địa bàn huyện, thời gian tới, UBND huyện tăng cường chỉ đạo Công an huyện tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong hoạt động khai thác thủy sản kết hợp với đẩy mạnh tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện kính báo cáo quý cấp được rõ./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- CT, PCT;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Linh